

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TÂN CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND

Tân Châu, ngày 01 tháng 11 năm 2022

V/v thực hiện cao điểm “90 ngày đêm” phục vụ triển khai quy định Luật Cư trú năm 2020 và đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch số 3457/KH-TCTĐA06, ngày 10/10/2022 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Tây Ninh về triển khai các giải pháp “Nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử quốc gia theo Đề án 06 của Chính phủ và Kế hoạch số 273/KH-CAT ngày 10/10/2022 của Công an tỉnh Tây Ninh mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Nhằm để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh và Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

**1.** Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và công dân trên địa bàn huyện về cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn việc đăng ký dịch vụ công, các bước thực hiện 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu của Đề án 06, theo chức năng, nhiệm vụ của các ngành tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp công dân nắm rõ quy trình, trình tự, thủ tục để hướng dẫn công dân thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ tốt nhất.

**2. Công an huyện**

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 273/KH-CAT, ngày 10/10/2022 của Công an tỉnh về việc mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án

06 của Chính phủ. Xác định rõ 05 nhiệm vụ trọng tâm: Cấp căn cước công dân gắn chip; làm sạch dữ liệu đảm bảo “đúng đủ, sạch, sống”; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; cấp tài khoản định danh điện tử; công tác tham mưu, triển khai thực hiện đảm bảo các điều kiện thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

- Tham mưu Tổ công tác triển khai Đề án 06 của huyện: xây dựng Đề cương tuyên truyền về lợi ích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; những lợi ích của thẻ CCCD gắn chip và tài khoản định danh điện tử gửi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thu nhận hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên.

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu: cấp căn cước công dân gắn chip điện tử; bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; cấp tài khoản định danh điện tử, tuyên truyền thực hiện và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến để chuẩn bị các điều kiện bảo đảm việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 Chính phủ và tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện vai trò, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân cùng cấp của lực lượng Công an cơ sở.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn bố trí lắp đặt các trang thiết bị phương tiện tuyên truyền, máy tính, mạng internet và lực lượng để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và các xã, thị trấn, dự trù kinh phí thực hiện trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

- Phát huy vai trò thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của huyện, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các thành viên Tổ công tác nâng cao vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ. Kịp thời tham mưu chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, thời gian quy định. Đẩy mạnh triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận hoàn toàn trực tuyến.

### **3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện**

Phối hợp Công an huyện tăng cường thời lượng phát thanh tuyên truyền lợi ích, hiệu quả của căn cước công dân gắn chip, cấp tài khoản định danh điện

tử, dịch vụ công trực tuyến và các quy định của Luật Cư trú năm 2020 liên quan đến việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022, ...

#### **4. Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện**

Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kinh phí lắp đặt các trang thiết bị phương tiện tuyên truyền, máy tính, mạng internet để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và các xã, thị trấn.

#### **5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, cũng như vai trò Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

- Chỉ đạo và huy động tất cả các nguồn lực địa phương, phối hợp lực lượng Công an cơ sở tham gia thực hiện cao điểm “90 ngày đêm”; trọng tâm là: cấp căn cước công dân gắn chip; bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; cấp tài khoản định danh điện tử; tuyên truyền thực hiện và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến để chuẩn bị các điều kiện bảo đảm việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

- Chỉ đạo tổ chức rà soát, bố trí các địa điểm có bố trí đầy đủ phương tiện tuyên truyền, máy tính, mạng internet để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và các xã, thị trấn. Huy động lực lượng các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các địa điểm triển khai dịch vụ công trực tuyến. Niêm yết các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và các hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các địa điểm triển khai.

- Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tuyên truyền các nội dung Đề án 06 của Chính phủ:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội (nhóm facebook, zalo...) để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng ứng dụng VNeID, thực hiện thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, thiết bị đọc QRcode, chip trên thẻ CCCD thay thế việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sau ngày 31/12/2022 khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

+ Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, đa dạng các hình thức để tuyên truyền, phổ biến các tiện ích của Đề án 06 của Chính phủ, như: dán Orcode tại các địa bàn khu dân cư, các địa điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công, trụ sở tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, để pano tấm lớn tại các địa điểm tập trung đông người.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm phối hợp thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT-UBND huyện;
- Như trên;
- LĐVP; CVVP;
- Lưu VP.HĐND-UBND huyện.

**CHỦ TỊCH**